

การคัดเกรด การบรรจุหีบห่อผักหวานป่าและผักหวานบ้าน

ผักหวานป่า และผักหวานบ้าน เป็นผักพื้นบ้านที่มีชื่อเรียกต่างๆ ไปเหมือนกันว่า “ผักหวาน” มีการบริโภคส่วนยอดเหมือนกัน แต่มีถิ่นกำเนิดและวงศ์ต่างกัน

ผักหวานป่า

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร เป็นไม้พุ่มใหญ่ อายุหลายปี เป็นพืชทนแล้ง ไม่ชอบแดดจัด ไม่ชอบน้ำมาก ชอบที่โล่ง ดินร่วนปนทราย พบมากตามบริเวณที่สูงเชิงเขา ป่าเชิงเขา หรือป่าโปร่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Melientha</u> <u>sauvis</u> Pierre
วงศ์	Opiliaceae
ถิ่นกำเนิด	เอเชียตอนใต้
การขยายพันธุ์	การตอนกิ่ง การเพาะชำไหล การเพาะเมล็ด
การเก็บเกี่ยว	- สามารถเก็บผลผลิตได้ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม - เริ่มเก็บผลผลิตได้เมื่อผักหวานป่ามีอายุ 3 ปี - เก็บยอดอ่อนยาวประมาณ 15 - 25 เซนติเมตร

การคัดเกรด/การบรรจุหีบห่อ ผักหวานป่าเป็นพืชที่บริโภคส่วนยอด ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บยอดแล้วมัดเป็นกำๆ โดยไม่มีการคัดเกรด บรรจุใส่ถุง หรือตะกร้า คลุมด้วยผ้าขาวบางที่ชุบน้ำหมาดๆ คลุมไว้เพื่อรักษาความชื้นของยอดผัก ไม่ให้ผักเหี่ยว เพื่อรอพ่อค้าคนกลางมารับผลผลิต

รูปแบบที่ขายในท้องตลาด ส่วนใหญ่พ่อค้า แม่ค้าที่ขายผักหวานป่า ตามท้องตลาดจะขายเป็นกำๆ แต่มีพ่อค้า แม่ค้า บางราย รวมทั้ง เกษตรกรบางรายที่นำผลผลิตมาขายเอง โดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกที่มีข้อความบอกชื่อผัก และชื่อกลุ่มผู้ผลิต พร้อมแหล่งผลิตผักหวานป่า และผักหวานป่าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีการบรรจุใส่ถุงพลาสติกที่มีข้อความบอกชื่อผัก และชื่อกลุ่มผู้ผลิตเช่นเดียวกัน

ผักหวานบ้าน

เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 0.8 - 2 เมตร กิ่งก้านค่อนข้างเล็ก มักพบในป่าธรรมชาติ เช่น ป่าทุ่ง ป่าละเมาะ ผักหวานบ้านชอบที่ลุ่ม ที่มีความชื้นพอเหมาะ มักขึ้นเองตามที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไป ชาวบ้านนิยมปลูกตามบ้านและสวนไร่นา

ชื่อวิทยาศาสตร์	<u>Sauropus</u> <u>androgynus</u> Merr.
วงศ์	Euphorbiaceae
การขยายพันธุ์	การเพาะเมล็ด
การเก็บเกี่ยว	- สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี - เริ่มเก็บผลผลิตได้ หลังย้ายปลูก 60 วัน

การคัดเกรด/การบรรจุหีบห่อ ผักหวานบ้านเป็นพืชที่บริโภคส่วนยอด ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บยอดมี
แล้วมัดเป็นกำๆ ส่วนใหญ่จะไม่มี การคัดเกรด แต่มีผู้รับซื้อบางรายที่มีการกำหนดเกรด โดยกำหนดให้ยอด
ผักหวานบ้าน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร

รูปแบบที่ขายในท้องตลาด ส่วนใหญ่พ่อค้า แม่ค้าที่ขายผักหวานบ้าน ตามท้องตลาดจะขายเป็นกำๆ
หรือเด็ดยอดขายเป็นกองๆ แต่มีพ่อค้า แม่ค้า บางราย รวมทั้ง เกษตรกรบางรายที่นำผลผลิตมาขายเอง โดยมีการเด็ด
ยอดใส่ถุงพลาสติกที่มีข้อความบอกชื่อผัก และชื่อกลุ่มผู้ผลิต พร้อมแหล่งผลิตผักหวานบ้าน และผักหวานบ้านที่ขาย
ตามซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีการบรรจุใส่ถุงพลาสติกที่มีข้อความบอกชื่อผัก และชื่อกลุ่มผู้ผลิต พร้อมแหล่งผลิต
เช่นเดียวกัน